

ปฏิทินการดำเนินการคณะกรรมการดำเนินการเลือก

เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

วัน / เดือน / ปี	การดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑	มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
(จ.) ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.	คณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ จัดประชุมครั้งที่ ๑ เพื่อ ๑. กำหนดปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ๒. พิจารณาประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัคร จำนวนกรรมการ การอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ๓. พิจารณากำหนดใบสมัครรับการเลือก บัตรเลือกตั้งและอื่นๆ	คณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ
(จ.) ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง (อ.) ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานคณบดีและสถานที่เลือกที่คณะกรรมการกำหนดฯ	คณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ และ คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
(ศ.) ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือก	คณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ
(พ.อ.) ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับการเลือก	คณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ
(ศ.) ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	วันสุดท้ายของการแจ้งเปลี่ยนแปลง หรือคัดค้านรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ
(จ.) ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือก	คณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ
(พ.) ๒๐ - (พ.อ.) ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	กรณีผู้มีสิทธิเลือก ได้รับอนุมัติไปราชการหรืออยู่ระหว่างลาราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา ยกเว้นลาป่วย ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยยื่นเรื่องขอออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าผ่านคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง คณะวิชาหรือสถานที่เลือกที่คณะกรรมการกำหนด เสนออนุมัติจากประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ	คณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ และ คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
(ศ.) ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ผู้มีสิทธิออกเสียงใช้สิทธิลงคะแนนเลือก โดยวิธีลับ ณ สำนักงานคณบดี ประจำคณะวิชา หรือสถานที่เลือกที่คณะกรรมการกำหนด ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	คณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ และ คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ

Out

วัน / เดือน / ปี	การดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติ
(พ.ศ.) ๒๕๖๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ครั้งที่ ๓ เพื่อร่วมกันพิจารณาคะแนนผลการเลือก และการเสนอผลการเลือก ของคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ต่อมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ
ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒	มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีลงนาม ประกาศผลการเลือกกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามความในข้อบังคับฯ ข้อ ๖	มหาวิทยาลัย

